

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามความเห็นที่ประชุม และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม แล้วขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ตามความเห็นที่ประชุม และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม แล้วขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ข้อเสนอแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำแท้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของที่ประชุม และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ในช่วงเวลา ๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ในช่วงเวลา ๒ เดือน ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็นแหล่งข้อมูลภายใน และแหล่งข้อมูลภายนอกสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยการติดตามความเคลื่อนไหวทางกฎหมาย ได้แก่ การพิจารณาร่างกฎหมาย เช่น ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. เป็นต้น การติดตาม

การพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย เช่น การพิจารณาแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ การพิจารณาและติดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น การพิจารณากฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ เช่น มาตรการหรือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสถานศึกษาเอกชน กฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้น มติคณะรัฐมนตรี เช่น มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบิน สาธารณะ มติคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาในการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมที่พบจากการดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงรวมถึงการติดตามคำพิพากษาของศาล รายงานขององค์กรเอกชน และความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เรื่อง คือ แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (Statement of the National Human Rights Commission of Thailand Regarding the Situation of the Disease Outbreak of COVID-19) ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้มีสื่อนำไปเผยแพร่ต่อ จำนวน ๑๗ สำนัก เช่น องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT HD หรือช่อง ๙) กรมประชาสัมพันธ์ (NBT หรือช่อง ๑๑) และ Voice TV เป็นต้น

๖. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา มีหนังสือขอขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้าน เนื่องในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมเพื่อหารือหรือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

๗. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาความพร้อมของประเทศไทยต่อการถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเฉพาะกิจพิจารณาความพร้อมของประเทศไทยต่อการถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม ดย. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นผู้แทนหลักของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะอนุกรรมการตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ และผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๖ สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นผู้แทนสำรอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุม โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาถอนข้อสงวนข้อ ๒๒ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกว่าด้วยการคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัย ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มีความเห็น ดังนี้

๑) เสนอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำเอกสารสรุปภาพรวมปัญหาสถานการณ์เรื่องเด็กผู้ลี้ภัยในประเทศไทย พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการถอนข้อสงวนข้อ ๒๒ เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาความพร้อมของประเทศไทยต่อการถอนข้อสงวนดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป

๒) ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้แสดงความห่วงกังวลต่อคำว่า “ผู้ลี้ภัย” ที่ปรากฏในอนุสัญญา ว่าอาจกระทบต่อการทำงานในมิติด้านความมั่นคงของประเทศ จึงได้เสนอให้ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมย่อยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อหารือแนวทางการกำหนดนิยามของคำดังกล่าวร่วมกันต่อไป

๓) มติที่ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขานุการนำความเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการและนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจครั้งต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเฉพาะกิจฯ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ในครั้งต่อไป

๘. แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิจารณาประเมินสถานะของ กสม. ไทยจาก SCA ใน GANHRI

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องฝ่ายเลขานุการ SCA ได้ประสานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งว่า ประธาน SCA ได้พิจารณาเลื่อนการประชุม SCA ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากกรรมการ SCA จำนวน ๒ คนไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจะดำเนินการรวบรวมผลงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเข้ารับการประเมินสถานะของ กสม. ไทยต่อไป

๙. การเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบัน สมัครง่ายรับรางวัล UNESCO – Madanjeet Singh Prize

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันสมัครง่ายรับรางวัล UNESCO – Madanjeet Singh Prize ประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๕/๑๘๔๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO - Madanjeet Singh Prize for the Promotion of the Tolerance and Non – Violence ประจำปี ๒๕๖๓ โดยผู้สมัคร

จะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และการสื่อสาร โดยหากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันเข้ารับรางวัล (ไม่เกิน ๑ ราย) ขอให้แจ้งไปยังสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเสนอไปยัง UNESCO ต่อไป และมีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักบริหารกลางดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๑๐. กลไกในระบบสหประชาชาติ และการพิจารณาการประเมินสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบกลไกในระบบสหประชาชาติ และการพิจารณาการประเมินสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นองค์กรหรือกลไกหลักและย่อยในระบบสหประชาชาติ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ การให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่อประเทศสมาชิก ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๒ กลไกหลัก ได้แก่ ๑) กลไกภายใต้สนธิสัญญาเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอิสระ จัดตั้งขึ้นตามอาณัติที่สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง ๔ ฉบับ และ ๒) กลไกภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ หมายถึง กลไกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามที่ได้รับอาณัติจากกฎบัตรสหประชาชาติ ปัจจุบันกลไกหลัก ได้แก่ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council : HRC) เพื่อให้สมาชิกสหประชาชาติพิจารณาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ และให้ขึ้นตรงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ โดยมีกลไกภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) กลไกการทบทวนรายงาน Universal Periodic Review (UPR) (๒) กลไกพิเศษ เป็นกลไกดูแลและตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเด็น (ในกรณีประเด็นที่มีความสำคัญ) และรายประเทศ (ในกรณีประเทศที่มีรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูง) และ (๓) กลไกโรงเรียน

สำหรับการออกข่าวแจกของคณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ กรณีมีการใช้ระบบยุติธรรมอย่างไม่ถูกต้องจากบริษัทเอกชนเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นกระบวนการร่วมกันระหว่างกลไกภายใต้สนธิสัญญาและกลไกภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนต่อรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของสหประชาชาติที่มีกระบวนการซับซ้อนและไม่สอดคล้องกันระหว่างกลไกต่าง ๆ

๑๑. ข่าวแจกของผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ กรณีมีการใช้ระบบยุติธรรมอย่างไม่ถูกต้องจากบริษัทเอกชนเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีคณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ ได้มีข่าวแจกกรณีมีการใช้ระบบยุติธรรมอย่างไม่ถูกต้องจากบริษัทเอกชนเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีเนื้อหาประณามการใช้กระบวนการยุติธรรมในทางที่ผิดของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในประเทศไทย เพื่อคุกคามและปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้เปิดโปงการละเมิดสิทธิแรงงานของบริษัท กล่าวคือ บริษัทฯ ได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทอันมีมูลเหตุอันไม่สมเหตุสมผลต่อแรงงานข้ามชาติ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ และนักข่าว เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพการทำงานของแรงงานในบริษัทดังกล่าว และเห็นควรให้จัดเตรียมข้อมูลในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยที่ประชุมมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักเฝ้าระวังและประเมิน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และสำนักกฎหมาย พิจารณาดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป โดยให้นายสรรพลสิทธิ์ คุ่มพ์ประพันธ์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ

๑๒. สภานายความแจ้งขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องสภานายความแจ้งขอเลื่อนการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับสภานายความ ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ การกำหนดประชุมในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่าน และรัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนงดจัดกิจกรรมที่อาจมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายคน เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙